

Phần A

- Lễ tưởng niệm 36 năm Quốc Hận 30-4 tại Wichita/A10
- Những người sống sót cuộc thảm sát/A10

Tel: 714-379-2851

Viễn Đông

DAILY NEWS

Phần B

- Lịch sử vườn bách thú/B1
- HLV Thibodeau thắng danh hiệu NBA Coach of Year/B2

THỨ BA 03 - 05 - 2011/25c

14891 MORAN STREET, WESTMINSTER, CA 92683

TUESDAY, MAY 3, 2011 - Issue: 4646

www.viendongdaily.com



Dựng bia và tượng thuyền nhân ở Úc

BANKTOWN, Úc Đại Lợi – Hôm Thứ Sáu tuần qua, cộng đồng người Việt tại thành phố Bankstown ở Úc đã hoàn tất một đài tưởng niệm, trong đó có một tấm bia và một bức tượng năm thuyền nhân Việt Nam, đều làm bằng đồng. Phải mất sáu tháng mới hoàn thành bức tượng. Ông Thanh Nguyễn, chủ tịch cộng đồng Việt Nam và Thị Trưởng Tania Mihailuk của thành phố đã khánh thành tấm bia tưởng niệm. Nữ thị trưởng của Bankstown nói rằng cộng đồng người Việt đã đóng một vai trò tích cực trong việc định hình thành phố. Bà nói: “Đài tưởng niệm này là một dịp cho thành phố chúng ta tưởng nhớ đến những hy sinh và gian khổ của hàng ngàn người Việt thiệt mạng khi đi tìm tự do, dân chủ và nhân quyền”. Trong số những người Úc gốc Việt nổi tiếng ở Bankstown, có Khoa Đỗ là Người Trẻ Úc Đại Lợi năm 2005, và danh hài Anh Đỗ. Cả hai anh em ruột này đều lớn lên ở Yagoona.

Những ngôi nhà đẹp nhất ở Garden Grove

GARDEN GROVE, California – Sau ba tuần duyệt xét 44.000 ngôi nhà loại một gia đình cư trú ở Garden Grove, các giám khảo tình nguyện đã chọn ra được 391 ngôi nhà đẹp nhất của thành phố này. Số nhà này sẽ được công nhận trong buổi lễ trao tặng giải thưởng Garden Grove Pride Awards, được tổ chức vào ngày 16-5-2011. Trong tuần qua, các chủ nhân của những ngôi nhà trúng giải đã nhận được thư mời. Họ tự động được quyền tham gia vào cuộc rút số tặng phần thưởng 500 Mỹ kim. Hội Đồng Thành Phố cũng sẽ công nhận công lao của ban giám khảo tình nguyện này, trong buổi lễ trao Giải Giải Thưởng Hành Diện Garden Grove. Chương trình làm đẹp nhà cửa này sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Garden Grove, bắt đầu từ 7 giờ tối.

Bò tốt xổng chuồng chạy rong ở Phoenix

PHOENIX, Arizona - Cầu chuyện xảy ra như cảnh trong các phim Old West hoang sơ thuở xa xưa của Hoa Kỳ, các chủ trại và cảnh sát cố gắng tóm bắt một cặp bò sứt chuồng đang chạy rong trong một khu phố ở Phoenix. Cảnh sát được gọi tới một vùng gần 12th Street và Southern Avenue sau khi cặp bò trốn thoát qua cánh cổng bị gãy của một nông trại nuôi bò. Một người đàn ông sử dụng một cây gậy dài cố gắng lừa các con bò cho đến khi con cái cùng đi trở vào chuồng. May mắn là không ai bị thương cả.

Gia đình nạn nhân 9/11 ăn mừng cái chết bin Laden

LAS VEGAS, Nevada - Thông báo hôm Chủ Nhật về cái chết Osama bin Laden đã mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm tuy còn dè dặt đến gia đình nạn nhân cuộc khủng bố 9/11. Ed Bergen, một lính cứu hỏa thành phố New York đã nghỉ hưu sau cuộc tấn công 9/11, hiện sống ở Las Vegas, cho biết 33 thành viên của tiểu đoàn 6 của Sở Cứu Hỏa New York nơi ông làm việc trước đây đã qua đời vào ngày 11-9-2001. Bergen nói là tin về cái chết của bin Laden rất tuyệt vời nhưng ông không nghĩ là cuộc chiến chống khủng bố đã kết thúc. Lee Amaitis, cư dân Las Vegas, cho biết tin bin Laden đã bị giết mang đến sự an ủi phần nào cho gia đình nạn nhân 9/11. Cantor Fitzgerald, công ty mà Amaitis làm việc vào thời điểm 11-9-2001 đã có 658 nhân viên thiệt mạng khi Tòa Tháp Đôi ở World Trade Center bị tấn công. Amaitis nói ngày bin Laden bị giết là một ngày tốt lành cho Hoa Kỳ. Đó là ngày cho thấy hiệu quả tốt đẹp của bộ phận tình báo và quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông cũng nói là bin Laden chết không có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố cũng chết, do đó mọi người càng phải thận trọng hơn nữa đối với bọn khủng bố.

LA thắt chặt an ninh vì sợ khủng bố trả thù

LOS ANGELES, California - Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) đang tăng cường tuần tiễu các vùng có thể là mục tiêu của bọn khủng bố và đang theo dõi tình hình tội phạm nhằm đề phòng khủng bố trả thù sau cái chết Osama bin Laden. Trong một cuộc họp báo, Cảnh Sát Trưởng LAPD Charlie Beck và Cảnh Sát Trưởng LA Sheriff Lee Baca kêu gọi dân chúng báo cáo tất cả những gì khả nghi. Một viên chức cảnh sát nói với báo Los Angeles Times rằng cảnh sát lo ngại là bè đảng Bin Laden sẽ tìm cách trả thù. Ông cũng cho biết LAPD đã làm việc để xây dựng mối quan hệ với cộng đồng Hồi giáo trong những năm qua và các viên chức sẽ đến gặp các lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo địa phương. LAPD và các phi trường địa phương đang trong tình trạng báo động cao. Với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, miền Nam California, trong nhiều năm qua, đã được xác định là mục tiêu hàng đầu của khủng bố.

Bin Laden chết đem hy vọng cho người Mỹ theo Hồi giáo

CHICAGO, Illinois – Người Mỹ theo Hồi giáo hoan nghênh cái chết của bin Laden, hy vọng điều này sẽ xóa tan đi vết đen đeo đuổi cộng đồng của họ kể từ vụ tấn công vào nước Mỹ trong ngày 11-9-2001. Sam Elhaf, 44 tuổi, cư dân ở Dearborn, Michigan, bày tỏ cảm nghĩ rằng đây là điều tốt đẹp nhất đã xảy đến, và mọi người đều vui mừng. Nhưng cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ vẫn còn thất vọng rằng lời lên án bin Laden và al-Qaeda của họ vẫn không được ai biết đến, và một số người Mỹ vẫn liên kết đạo Hồi với bạo động và với chuyện lấy tuần đạo làm phương tiện giết chóc. Muhammad Musri, thuộc Hiệp Hội Hồi Giáo Trung Bộ Florida, nói rằng việc các lực lượng Mỹ hạ sát bin Laden tại Pakistan vào hôm Thứ Hai đem lại cho người Mỹ theo Hồi giáo và cộng chúng Mỹ cơ hội xóa tan đi những hiểu lầm và nói lại nhịp cầu cảm thông.

2 cựu chiến binh được truy tặng Danh Dự Bội Tinh

WASHINGTON – Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Barack Obama đã truy tặng Danh Dự Bội Tinh, huy chương cao quý nhất của quân đội, cho hai cựu chiến binh Hàn Quốc nay đã qua đời. Những người thân trong gia đình Binh Nhất Lục Quân Anthony Kaho'ohanohano và Binh Nhất Lục Quân Henry Svehla đã nhận lãnh huy chương này thay mặt cho các chiến sĩ 50 năm sau khi họ qua đời. Kaho'ohanohano, người gốc Hawaii, đã dùng hỏa lực súng cá nhân, lựu đạn và tay không cầm chân quân địch vào ngày 1-9-1951 để cho đồng đội có cơ hội tái phối trí và đẩy

Tiếp trang A5



Bà Kathy Maycen sờ tên con gái bà, Lindsay Stapleton Morehouse, người bị thiệt mạng trong vụ tấn công Tòa Tháp Đôi ở New York ngày 11-9-2001, được khắc trên một đài tưởng niệm ở Palm Beach Gardens, Florida, ngày 2-5-2011 sau khi nghe tin trảm khủng bố Osama bin Laden bị quân đội Hoa Kỳ hạ sát ở Pakistan – ảnh: Lannis Waters/The Palm Beach Post.

Cái chết của Osama Bin Laden: "Một sự thành công trong cuộc chiến chống khủng bố"

Hoài Mỹ/Viễn Đông

WASHINGTON – “Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al Qaeda, and a terrorist who’s responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children...”

Trên đây là câu mở đầu bài diễn văn mà Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đọc vào 11 giờ 35 phút đêm Chủ Nhật, 01-05-2011 để “thông báo cho nhân dân Hoa Kỳ và toàn thế giới biết về sự thành công của một chiến dịch do Hoa Kỳ tiến hành là giết được Osama bin Laden, lãnh tụ của tổ chức khủng bố al Qaeda và là một kẻ khủng bố vốn chịu trách nhiệm về việc giết hại hàng ngàn người nam, nữ và trẻ em”...

Như Viễn Đông hôm qua đã đăng tin khá đầy đủ về cái chết của Osama bin Laden, sơ lược một số nét chính yếu của chiến dịch đưa tới kết quả giết được trùm khủng bố này cũng như những “lời chúc mừng và cảm tạ” của các cựu tổng thống tiền nhiệm George W. Bush và Bill Clinton sau khi hai ông được thăng kim khí thống đốc nhân lần lượt báo tin.

Nhiều đài TV Hoa Kỳ làm lễ tưởng tụng giữa “Obama” và “Osama”

Ngay sau trình chiếu cuộc họp báo của Tổng Thống Barack Obama - trong đó tổng thống đã thông báo là Osama bin Laden đã bị giết và Hoa Kỳ hiện vẫn sở hữu tử thi của y - thì đài Fox New trong cùng đêm mừng Một tháng Năm, đã phạm lỗi lầm bất khả chấp nhận. Đó là nam nhân viên điều hành chương trình đã trịnh trọng xác quyết: “Tổng

thống Obama đã chết...” - nhưng liền “được” nữ đồng nghiệp đính chính - ông ta liền sửa lại: “Xin lỗi, Osama bin Laden...” Đó là một công tác chiến lược do Hoa Kỳ điều khiển. Bin Laden đã bị bắn ngay tại tư gia của đường sự ở ngoại ô Islamabad, thủ đô Pakistan”.

Chẳng riêng gì Fox News vấp phạm trầm trọng như vậy mà nhiều đài TV khác nữa, điển hình như một đài địa phương ở Sacramento - Fox40 - cũng đã thực hiện một phóng sự riêng, trong đó đầy những lần lộn Obama/Osama. Và khi vội vã, chính Fox40 cũng tung bản tin “nóng bỏng” về cuộc tấn công mà bên dưới màn ảnh chạy hàng chữ trong đó thì: “Reports: Obama Bin Laden dead” - mãi sau người thực hiện chương trình mới nhận ra và xin lỗi. Sự lầm lẫn đã được sửa chữa.

Thông tấn xã NTB hôm qua còn cho biết là không những thế, cả những đài TV lớn như CNN và ABC News cũng đã viết “Obama” thay vì “Osama” bị giết trong các bản “breaking news”.

Báo chí Hoa Kỳ viết về bin Laden: “Rữa nát trong hòa ngục”!

Dân chúng Hoa Kỳ vui mừng trước cái chết của Osama bin Laden. Hầu hết nhật báo ở Hiệp Chúng Quốc này cũng cùng tâm trạng như vậy.

Tin tức về cái chết của trùm khủng bố này dĩ nhiên đã chiếm trang nhất trên các nhật báo phát hành sáng Thứ Hai. Hầu hết các báo đã chạy những hàng “tít” lớn, vắn tắt nhưng sâu đậm, chẳng hạn: “Bin Laden đã chết”, “Hoa Kỳ đã giết được Bin Laden” và “Công lý”... Trong khi một số nhật báo khác đăng tải nhiều

Tiếp trang A5

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cử hành Lễ Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa

Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Vào Chúa Nhật, ngày 1-5-2011, ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh, khoảng 1.500 giáo dân từ 14 cộng đoàn và giáo xứ nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận Orange, đã về Trung Tâm Công Giáo để cùng nhau tham dự thánh lễ suy tôn Lòng Thương Xót Chúa, đồng thời cũng để tôn vinh, mừng ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong lên bậc Chân Phước.

Thánh lễ được tổ chức tại tiền đình Đền Thánh Tử Đạo do Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hưởng Công Đồng CGVN chủ tế và các Linh Mục Nguyễn Văn Khấn, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Quang Thế, Phạm Sỹ Hanh, Chris Phạm Tuấn, Trần Hán và Thầy Phó Tế Đào Hóa cùng đồng tế.

Trên lễ đài đặt một bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót rất lớn, đôi mắt Chúa âu yếm nhìn xuống đoàn con, từ trái tim Chúa tỏa hai luồng ánh sáng, một màu đỏ, một màu trắng, tượng trưng cho Lửa và Nước. Ý nghĩa của hai luồng ánh sáng được Linh Mục chủ tế cắt nghĩa trong bài giảng sau Phúc Âm.



Thánh lễ đại trào suy tôn Lòng Chúa Thương Xót tại TTCC/VN – ảnh: Thanh Phong /VD.

Bên cạnh lễ đài có chân dung Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo chương trình, Thánh lễ chính thức hành lễ để ca ngợi lòng thương xót Chúa, đồng thời nghe Linh Mục chủ tế, nhưng Đức Cha đã cho biết trước là ngài có chương trình phải đi ban bí

thứ Thêm Sức cho một số giáo xứ Mỹ không thể dời đổi được, nên Linh Mục Linh Hưởng Nguyễn Thái thay ngài chủ tế thánh lễ.

Ngày từ 8 giờ sáng, giáo dân khắp nơi đã đổ về địa điểm hành lễ để ca ngợi lòng thương xót Chúa, đồng thời nghe Linh Mục Phạm Sĩ Hanh, Bề Trên Dòng Châu Sơn tại San Bernardino thuyết giảng. Sau bài giảng, tất cả cùng nhau sốt sắng lần chuỗi và suy niệm Lòng Thương Xót Chúa. Giờ suy

niệm và cầu nguyện xin ơn Chúa thương xót chữa lành mọi bệnh tật phần hồn cũng như phần xác, chữa lành những thiếu sót trong bốn phần hàng ngày và tin thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi chuỗi hạt bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Cha Hằng Hữu, xin dâng lên Cha: Minh, Máu, Linh Hồn và

Tiếp trang A9